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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม และผูเขารวมประชุม เขาท่ีประชุม  
นับองคประชุมครบ จึงเริ่มประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม(นายสุดใจ  ลาฤทธิ์)  

เปนประธานในท่ีประชุม จุดเทียนธูปบุชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

นายสุดใจ  ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ 

         เรียนทานสมาชิกสภาฯ อบต. ทานผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
วันนี้ เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2  ประจำป พ.ศ. 2568   
วันท่ี  26  พฤษภาคม  2568  ผมขอเปดการประชุม ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายสุดใจ  ลาฤทธิ์ 
ประธานสภาฯ 

        แจงท่ีประชุมใหทราบวาระเบียบวาระการประชุมในวันนี้มี ดังนี้  
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 
2  ประจำป  2568  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม สมัยวิสามัญ 
ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2568   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
        2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบลโสมเยีย่ม 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2568  เม่ือวันท่ี  1  เดือน  เมษายน 
พ.ศ. 2568 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
        3.1 ญัตติเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(แผนงานการศึกษา) 
        3.2 ญัตติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2568 
เพื่อตั้ง จายเปนรายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องตัดคอนกรีต และจัดซ้ือ  
ครุภัณฑสำนักงานเกาอ้ีสำนักงาน (กองชาง) 
        3.3 ญัตติเห็นชอบแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจง  ขอความเดิม  โครงการ
กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ ๔ (สายโนนพัฒนา-
สันติสุข) ตั้ง  ไว ๒๙๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
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หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๘ เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หนา ๖๐ ลำดับท่ี ๒๐๖ (กองชาง)  ตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  ขอความขอ
เปลี่ยนแปลง   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา 
หมูท่ี ๔ (สายโนนพัฒนา-สันติสุข) ขอตั้งไว ๑๕๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา ๒๖๕ ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๘ เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หนา ๖๐ ลำดับที่ ๒๐๖ (กองชาง)  ตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
        3.4 ญัตติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2568 
เพื่อตั้งจาย เปนรายการใหม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บาน
โนนพัฒนา หมู ท ี ่  4 (สายโนนพัฒนา- สันติส ุข) เนื ่องจากขอ 3.3 ขอแกไข
เปลี่ยนแปลงปริมาณงานทำใหงบประมาณคงเหลือ 141,000 บาท จึงขอตั้งเปน
รายการใหม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูท่ี 
๔ (สายรอบหมูบาน) ขอตั้งไว ๑๔๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา ๒๔๓ ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๗ เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หนา ๓๕ ลำดับท่ี ๑ (กองชาง) 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี) 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2568  เมื่อวันที่  1 เดือน เมษายน   พ.ศ. 
2568 

น า ย ส ุ ด ใ จ   ล า ฤทธิ์   
ประธานสภาฯ 
 
 
 

        การรับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ผานมา เปนการรับรองรายงานการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจำป 
พ.ศ. 2568  เมื่อวันที่  1  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2568  ขอเชิญคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม พรอมทั้งรายงานใหที่ประชุมทราบและมีสมาชิกสภาฯ 
ทานใดจะใหแกไขและเพ่ิมเติม หรือไม  

ท่ีประชุม         ไมมี 
นายสุดใจ ลาฤทธิ ์
ประธานสภาฯ  

        ถาไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม ขอใหยกมือข้ึนครับ 
        รับรอง   จำนวน  5  เสียง 
        ไมรบัรอง            (ไมมี) 
        งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1 ญัตติเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(แผนงานการศึกษา) 
นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ตอไปเปนการพิจารณาเห็นชอบขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย  สำหรับขอระเบียบ กฎหมาย ขอเชิญทาน 
รองปลัด อบต.โสมเยี่ยม ชี้แจงใหท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ครับ 

นายสนธยา  สมัตถะ 
รองปลัด อบต.  

        เรียน ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ อบต. คณะทานผูบริหาร และ 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย  ดังตอไปนี้  
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ  ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
ที่ทำใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน ครับ 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์ 
ประธานสภาฯ  

        ขอเชิญทานนายก อบต.โสมเยี ่ยม ชี ้แจงรายละเอียดญัตติที ่ไดเสนอเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 3  ศูนย  เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.โสมเยี่ยม พิจารณาครับ 

นายสุทิน  ผาใต 
นายก อบต.  

        เรียน ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ อบต. และผูเขารวมประชุม 
ทุกทาน ผมขอเสนอญัตติพิจารณา  มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
หลักการ  
ตามที่สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม โดยแผนงานการศึกษา ไดตั้ง
งบประมาณรายจายประจำป 2568 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถวน)  นั้น 
เหตุผล 
แผนงานการศึกษาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม  มีความประสงค
จะดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษาชุดปนปาย 2 ฝง ขนาด 150 x 180 x 160 
ซ.ม. สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลโสมเยี่ยม จำนวน 3 ศูนย เพ่ือใหเด็กเล็กใชเลน
ปนปายเพื่อเสริมพัฒนาการทางดานรางกายนั้น ขอเท็จจริงจากการสำรวจราน
จำหนายครุภัณฑการศึกษาชุดปนปาย 2 ฝง ปจจุบันมีการผลิตครุภัณฑการศึกษา
ดังกลาว ขนาด 140 x 180 x 160 ซ.ม. ดังนั้นแผนงานการศึกษาสำนักจึงขอ
เปลี่ยนแปลงขนาดครุภัณฑการศึกษาชุดปนปาย 2 ฝง จากขนาดเดิม 150 x 180 
x 160 ซ.ม. ขอแกไขเปล่ียนแปลงเปน ขนาด 140 x 180 x 160 ซ.ม. แผนงาน
การศึกษา  จึงขอเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือสภาองคการบริหารสวนตำบล 
โสมเยี่ยม พิจารณาเห็นชอบตอไป 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ตามท่ีทานนายก อบต. และทานรองปลัด อบต.  ไดชี้แจงญัตติ  ขอระเบียบ  
กฎหมาย แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3  
ศูนย ตอท่ีประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ขอเชิญครับ 
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นายถนอมศักดิ์ วิรัญจะ 
ส.อบต.ม.6 

        เรียน ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ อบต. และผูเขารวมประชุม 
ทุกทาน ผมอยากเรียนถามวา ทำไมตองลดขนาดลงจากเดิม 150 x 180 x 160 
ซ.ม. มาเปน ขนาด 140 x 180 x 160 ซ.ม.  ครับ 

นายพัชรพงษ  ผิวแดง 
นักวิชาการศึกษา 

        เรียน ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ อบต. และผูเขารวมประชุม 
ทุกทาน เนื่องจากขนาดท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติประจำงบประมาณรายจายประจำป 
2568 คือ ขนาด 150 x 180 x 160 เลิกผลิตไปแลว จึงมีความจำเปนตองขอให
สภาฯ อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ลดขนาดชุดปนปายลงเปน ขนาด 140 x 
180 x 160 ซ.ม. จำนวน  3  ชุด ๆ ละ 16,000  บาท สำหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน  3  ศูนย  

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญ
ครับ 

ท่ีประชุม         ไมมี 
นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3  ศูนย  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ข้ึนเหนือศรีษะ ครับ 
        เห็นชอบ   จำนวน  5  เสียง 
        ไมเห็นชอบ (ไมมี) 
        งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  

มติท่ีประชุม        ที ่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี ่ยม มีมติมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 
3  ศูนย 

 3.2 ญัตติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2568 เพ่ือ
ตั ้งจายเปนรายการใหม เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑเครื ่องตัดคอนกรีต และจัดซ้ือ  
ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน(กองชาง) 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ญัตติตอไปเปนการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ 2568 เพื ่อตั ้งจายเปนรายการใหม เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑเครื ่องตัด
คอนกรีต และจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน(กองชาง) สำหรับขอระเบียบ 
กฎหมาย ขอเชิญผูอำนวยการกองชางชี้แจงเพื่อใหที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให
เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ครับ 

นายปรเมธ  เย็นประโคน 
ผูอำนวยการกองชาง 

        เรียน ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ อบต. คณะทานผูบริหาร และ 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย  ดังตอไปนี้ 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  ครับ 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ 

       ขอเชิญทานนายก อบต.โสมเยี่ยม เสนอญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอน
เงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2568 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจัดซ้ือ 
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ครุภัณฑเครื่องตัดคอนกรีตและจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน เกาอี้สำนักงาน(กองชาง)  
เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.โสมเยี่ยม พิจารณาครับ 

นายสุทิน ผาใต 
นายก อบต.  

        ผมขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน หมวดคาครุภณัฑ  จำนวน  2  รายการ มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้  
หลักการ 
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม  ไดขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ 

ประจำป ๒๕๖๘ ระหวางวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘  

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสม มีความจำเปนเรงดวน ในการ 

บริหารงาน เสนอเพ่ือพิจารณาขอตั้งเปนรายการใหมขอโอนงบประมาณเพ่ือจาย 

เปนคาจัดซื้อครุภัณฑของกองชาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพิ ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน 

เหตุผล 
1. ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม งบลงทุน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
รายการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
คงเหลือ ๒๗,๑๓๒ บาท ขอโอนลดจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนลด 
๑๕,๑๓๒ บาท ขอโอนเพ่ิมตั้งเปนรายการใหม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เกาอ้ี
สำนักงาน เพ่ือจายเปนเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว  ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  
รวมเปนเงิน 6,000  บาท  และเกาอ้ีผูบริหารบุหนัง มีท่ีเทาแขนปรับสูงต่ำ จำนวน 
๑ ตัว ราคาตัวละ ๖,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงินขอตั้งไว ๑๒,๐๐๐ บาท 
2. ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝายประจำ) เงินเดือนขาราชการสวนทองถ่ิน ขอโอนลดเปนเงิน ๓๗,๐๐๐ 
บาท ขอโอนเพิ ่มตั ้งเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรม งบลงทุน คาครุภัณฑ รายการเครื่องตัด
คอนกรีต ขนาด ๑๓ แรงมา จำนวน ๑ เครื่อง  ขอตั้งไว ๓๗,๐๐๐ บาท 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ตามท่ีทานนายก อบต. และผูอำนวยการกองชาง ไดชี้แจงญัตติ ขอระเบียบ  
กฎหมาย เพื ่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนเง ินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ 2568 เพื ่อตั ้งจายเปนรายการใหม เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑเครื ่องตัด
คอนกรีตและจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน เกาอี้สำนักงาน(กองชาง)  ตอที่ประชุมสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญครับ 

นายปรเมธ  เย็นประโคน 
ผูอำนวยการกองชาง 

        ผมขอชี ้แจงเพิ ่มเติมในการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ 2568 จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน เกาอี้สำนักงาน(กอง
ชาง) เนื่องจากเกาอ้ีตัวเดิมชำรุดเสียหายไมสามารถใชงานไดครับ 
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นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญ
ครับ 

ท่ีประชุม         ไมมี 
นายสุดใจ ลาฤทธิ์ 
ประธานสภาฯ  

        ถาไมมี ผมขอมติที ่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ 2568 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
ตัดคอนกรีตและจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน เกาอี้สำนักงาน(กองชาง)  สมาชิกสภาฯ 
ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนเหนือศรีษะครับ 
        เห็นชอบ   จำนวน  5  เสียง 
        ไมเห็นชอบ (ไมมี) 
        งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม มีมติมติเปนเอกฉันท  
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2568 เพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดคอนกรีตและจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน 
เกาอ้ีสำนักงาน(กองชาง)   

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ 

        ขณะนี้ก็ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแลว ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ   
ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน พักรับประทานอาหารกลางวัน  
นัดประชุมเวลา 13.00 น.  

น.ส.สุพรรษา ทองประทับ

เลขานุการสภาฯ  
        ขอเชิญทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ  ทานผูบริหาร และผูเขารวม 
ประชุมทุกทานเขาหองประชุม เวลา 13.00 น. 
        ท่ีประชุมพรอมแลวขอเชิญทานประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตอไปคะ 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์ 
ประธานสภาฯ  

        เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานพิจารณาญัตติในลำดับ
ตอไป ครับ 

 3.3  ญัตติเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ขอความเดิม  โครงการกอสราง
ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ ๔ (สายโนนพัฒนา-สันติสุข) 
ตั้ง  ไว ๒๙๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ขนาด ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๘ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ หนา ๖๐ ลำดับที่ ๒๐๖ (กองชาง)  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอความขอเปล่ียนแปลง   โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูท่ี ๔ (สายโนนพัฒนา-สันติสุข) ขอตั้ง
ไว ๑๕๔,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด 
ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา ๒๖๕ 
ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๘ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ หนา ๖๐ ลำดับที่ ๒๐๖ (กองชาง)  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ญัตติตอไปเปนการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูท่ี 4 (สายโนน
พัฒนา – สันติสุข) สำหรับขอระเบียบ กฎหมาย ขอเชิญผูอำนวยการกองชางชี้แจง
เพ่ือใหท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ครับ 

  



  
8 

 
นายปรเมธ  เย็นประโคน 
ผูอำนวยการกองชาง 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ  ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
ที่ทำใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น  การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย  ในงบ
ลงทุน  ซึ่งจะใชระเบียบขอเดียวกันกับญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3  ศูนย  จัดซื้อชุดปนปาย ที่ทานรองปลัด
ไดชี้แจงไปแลว ครับ 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ 

       ขอเชิญทานนายก อบต.โสมเยี่ยม เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนน
พัฒนา หมูที ่ 4 (สายโนนพัฒนา – สันติสุข) เพื่อใหสมาชิกสภา อบต.โสมเยี่ยม 
พิจารณาครับ 

นายสุทิน ผาใต 
นายก อบต.  

        ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ 4 (สายโนนพัฒนา – สันติสุข) มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

   
 
 
 
 

หลักการ 
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม  ไดขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ 

ประจำป ๒๕๖๘ ระหวางวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ หอง

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี ่ยม มีความจำเปนเรงดวน ในการ

บริหารงาน ดานโครงสรางพื ้นฐาน เสนอเพื ่อพิจารณาเกี ่ยวกับการขอแกไข

เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำใหยอดเงิน

เปลี่ยนไป จากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.

๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๙ การแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง

ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปน

อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เหตุผล 
ขอแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
ขอความเดิม  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมู
ที่ ๔ (สายโนนพัฒนา-สันติสุข) ตั้งไว ๒๙๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๘ เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หนา ๖๐ ลำดับที่ ๒๐๖ (กองชาง)  ตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ขอความขอเปลี่ยนแปลง   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บาน
โนนพัฒนา หมูท่ี ๔ (สายโนนพัฒนา-สันติสุข) ขอตั้งไว ๑๕๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือจาย 
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เปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว 
๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา ๒๖๕ ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-
๒๐๘ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หนา ๖๐ ลำดับที่ ๒๐๖ 
(กองชาง)  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ตามที่ทานนายก อบต. และผูอำนวยการกองชาง ไดชี้แจงญัตติ ขอระเบียบ 
กฎหมาย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสราง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ 4 (สายโนนพัฒนา – สันติ
สุข) ตอที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม ขอเชิญครับ 

นายถนอมศักดิ์ วิรัญจะ 
ส.อบต.ม.6 

        ผมอยากทราบวาทำไมตองลดปริมาณงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ 4 (สายโนนพัฒนา – สันติสุข) ลงทำไมไมดำเนินการ
ตามท่ีตั้งไวในขอบัญญัติ ครับ 

นายปรเมธ  เย็นประโคน 
ผูอำนวยการกองชาง 

        เรียน ทานสมาชิกสภาฯ เนื่องจากวา อบต.โสมเยี่ยมไดรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (สายโนน
พัฒนา – สันติสุข) ไปแลวทำใหปริมาณงานในพื้นท่ีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)เหลือเพียง 53  เมตร จึงจำเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงลด
ปริมาณงานกอสรางลง จากเดิม ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
๕๐๐ ตารางเมตร ใหเหลือเพียง ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไมน อยกวา ๒๖๕ ตารางเมตร  และสำหรับงบประมาณคงเหลือ 
141,000  บาท ก็จะขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณเปนโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ ๔ (สายรอบหมูบาน)  ตอไป
ครับ 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญ
ครับ 

ท่ีประชุม         ไมมี 
นายสุดใจ ลาฤทธิ์ 
ประธานสภาฯ  

        ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูท่ี 4 (สายโนนพัฒนา – 
สันติสุข)  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนเหนือศรีษะครับ  

         เห็นชอบ   จำนวน  5  เสียง 
        ไมเห็นชอบ (ไมมี) 
        งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม มีมติเปนเอกฉันท  
เห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ 4 (สายโนนพัฒนา – สันติสุข)  ขอตั้งไว ๑๕๔,๐๐๐ 
บาท   
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3.4 ญัตติขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณตั ้งจายเปนรายการใหม ประจำป
งบประมาณ2568 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
บานโนนพัฒนา หมูท่ี ๔ (สายรอบหมูบาน)  

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ตอไปเปนการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการ
ใหม ประจำปงบประมาณ 2568 รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บานโนนพัฒนา หมูท่ี 4 (สายโนนพัฒนา- สันติสุข)  สำหรับขอระเบียบ  
กฎหมาย ขอเชิญผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงใหที ่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให
เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ครับ 

นายปรเมธ  เย็นประโคน 
ผูอำนวยการกองชาง 

        สำหรับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมประจำป
งบประมาณ 2568  ขอตั ้งจากงบประมาณคงเหลือจากญัตติที ่ 3.3 ยอดเงิน
คงเหลือ ๑๔๑,๐๐๐ บาท ขอตั ้งเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ ๔ (สายรอบหมูบาน) ขอตั้งไว ๑๔๑,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว 
๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา ๒๔๓ ตารางเมตร  
ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๗ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หนา ๓๕ 
ลำดับท่ี ๑ (กองชาง)  และสำหรับขอระเบียบ กฎหมาย จะใชระเบียบขอเดียวกันกับ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ (กองชาง) ดังตอไปนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2563  หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ครับ   

นายสุดใจ  ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ 

        ขอเชิญทานนายก อบต.โสมเยี่ยม เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้ง
จายเปนรายการใหม ประจำงบปประมาณ 2568 รายการโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที ่ 4 (สายโนนพัฒนา- สันติสุข) 
เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.โสมเยี่ยม พิจารณาครับ 

นายสุทิน ผาใต 
นายก อบต.  

        ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั ้งจ ายเปนรายการใหม 
ประจำปงบประมาณ 2568 รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บานโนนพัฒนา หมูท่ี 4 (สายโนนพัฒนา- สันติสุข)  มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
หลักการ 
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม  ไดขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ 
ประจำป ๒๕๖๘ ระหวางวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี ่ยม มีความจำเปนเรงดวน ในการ
บริหารงาน ดานโครงสรางพ้ืนฐานและขอตั้งเปนรายการใหม โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กจากยอดเงินท่ีเหลือจากการ เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน กองชางจึง
ขอโอนงบประมาณของกองชาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓ 
หมวด ๔ การโอนและแกไขเปล ี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน 
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 เหตุผล 

ขอโอนลดงบประมาณ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนน
พัฒนา หมูท่ี ๔ (สายโนนพัฒนา-สันติสุข) เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไมนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๘ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หนา ๖๐ ลำดับท่ี ๒๐๖ (กองชาง)  ตามขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(ตามญัตติ ขอ 
3.3)   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ ๔ 
(สายโนนพัฒนา-สันติสุข) จากเดิม ตั้งไว ๒๙๕,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงขอตั้งไว 
๑๕๔,๐๐๐ บาท  คงเหลือ 141,000  บาท 
ขอโอนตั้งเปนรายการใหม ขอตั้งจากงบประมาณยอดเงินคงเหลือ ๑๔๑,๐๐๐ บาท 
เปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูท่ี ๔ (สาย
รอบหมูบาน) ขอตั้งไว ๑๔๑,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาดจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี 
พื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา ๒๔๓ ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๗ เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หนา ๓๕ ลำดับท่ี ๑ (กองชาง) 
ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายสุดใจ ลาฤทธิ์
ประธานสภาฯ  

        ตามท่ีทานนายก อบต. และผูอำนวยการกองชาง ไดชี้แจงญัตติ ขอระเบียบ  
กฎหมาย เพื ่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั ้งจายเปนรายการใหม 
ประจำปงบประมาณ 2568 รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ 4 (สายโนนพัฒนา- สันติสุข)   ตอที่ประชุมสภาฯ มี
สมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม         ไมมี 
นายสุดใจ ลาฤทธิ ์
ประธานสภาฯ  

        ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปน
รายการใหม ประจำปงบประมาณ 2568 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บานโนนพัฒนา หมูท่ี ๔ (สายรอบหมูบาน) ขอตั้งไว ๑๔๑,๐๐๐ บาท สมาชิก
สภาฯ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนเหนือศรีษะ ครับ 
        เห็นชอบ   จำนวน  5  เสียง 
        ไมเห็นชอบ (ไมมี) 
        งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม มีมติมติเปนเอกฉันท  
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ประจำปงบประมาณ 
2568  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานโนนพัฒนา หมูที่ ๔ 
(สายรอบหมูบาน) ขอตั้งไว ๑๔๑,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุดใจ ลาฤทธิ์ 
ประธานสภาฯ 

        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรอืสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญครับ 
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ท่ีประชุม         ไมมี 
นายสุดใจ ลาฤทธิ์ 
ประธานสภาฯ 
 

        ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทานนายก รองนายกทั ้ง 2 ทาน
เลขานุการนายก และเจาหนาท่ี ที่เขารวมประชุมทุกทาน บัดนี้สมควรแกเวลาแลว 
ผมขอปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา   15.30  น. 
   
 
  (ลงชื่อ)        สุพรรษา ทองประทับ        จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวสุพรรษา ทองประทับ) 
          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม 

  
 
    (ลงชื่อ)           สุดใจ   ลาฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                 (นายสุดใจ   ลาฤทธิ์) 
              ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม 
 
 
 

ตรวจถูกตอง 
 

    
   วิรัตน  ปราบพาล                  ยศลดา   มิสา 
(นายวิรัตน  ปราบพาล)     (นางยศลดา   มิสา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 

 ถนอมศักดิ์   วิรัญจะ 
(นายถนอมศักดิ์   วิรัญจะ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ   ครั้งที่ 1/2568     เมื่อวันที่  1  เมษายน  2568  ได
รับรองรายงานการประชุมแลว  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2/2568   เมื่อวันที่  26   พฤษภาคม  
2568  จึงไดลงลายมือชื่อรับรองไว เพ่ือปดประกาศรายงานการประชุมใหประชาชนท่ัวไปทราบ   
 
 
    (ลงชื่อ)       สุดใจ   ลาฤทธิ ์ ผูตรวจรายงานการประชมุ 
       (นายสุดใจ   ลาฤทธิ์) 
             ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเยี่ยม 
 



 
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2 ประจำป 2568 

วันท่ี   26   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2568    
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโสมเย่ียม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


